

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ น.

นายวิสุทธิ ไชยณัฐ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธาน ก่อนที่ประธาน จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนฝากให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไข โดยมีผู้อภิปรายใช้เวลาประมาณ ๘๐ นาที

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากวาระกระทู้ถามสด โดยใช้เวลากถาม-ตอบกระทู้ละ ๒๐ นาที ดังนี้

กระทู้ถามสด เรื่อง โครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าว ตั้งถามโดย ส.ส.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า

ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าว และระบายข้าว ได้ปรากฏว่ามีการทุจริตและข้อบกพร่องหลายประการ ส่งผลให้เกษตรกรทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน โดยผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามเกี่ยวกับความพร้อมในการรับจำนำข้าวรอบใหม่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และกระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ

รัฐมนตรีวราเทพ รัตนากร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า การรับจำนำข้าวในรอบใหม่มีความพร้อมทุกภาคส่วน ยกเว้นโรงสีข้าวบางโรงเท่านั้นที่ติดขัดด้านกลั่นแกล้งบางอย่าง และรัฐบาลกำลังดำเนินการจัดสรรเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินรับจำนำข้าวรอบใหม่แน่นอน และยืนยันกรณีโรงสีเข้าร่วมโครงการน้อยไม่ใช่ข้ออ้างว่าโครงการรับจำนำข้าวล้มเหลว แต่การที่โรงสีเข้าร่วมโครงการน้อยเนื่องจาก การตรวจสอบที่เข้มงวดของภาครัฐ เพื่อคัดกรองโรงสีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จริง ๆ ส่วนการที่ผู้ตั้งกระทู้ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลขาดทุนกับโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินจำนวนมากนั้นเนื่องจากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาจึงยอมขาดทุนในระยะแรก

กระทู้ถามสด เรื่อง นโยบายแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพาล้มเหลว ตั้งถามโดย ส.ส. เกียรติศักดิ์ ส่องแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี โดยกล่าวว่า

เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่เด็กนักเรียน ปรากฏว่านโยบายดังกล่าวล้มเหลวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียน ซึ่งเรื่องดังกล่าวส่อไปในทางทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงการศึกษาระดับประถมศึกษาและผลประโยชน์ของประเทศชาติ

พลเอกอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงมหาดไทย ได้ตอบชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินในโครงการนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีความไม่ชอบมาพากล แต่ประการใด ส่วนตัวเลขการส่งแท็บเล็ตช้อนั้น มีรายงานการส่งซ่อมประมาณ ๕,๐๐๐ เครื่องซึ่งคิดเป็น ๐.๖๒% เท่านั้น ไม่ใช่ ๒๐๐,๐๐๐ เครื่อง ตามที่ผู้ตั้งกระทู้กล่าว

นายจาตุรณ ฉายแสง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบชี้แจงกระทู้ดังกล่าวด้วยโดยอ้างถึง รายงานของสตง.ที่มีการตรวจโรงเรียนที่ได้รับแท็บเล็ต ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างโรงเรียน ๘๐ แห่ง ปรากฏว่ามี แท็บเล็ตเสียหายประมาณ ๔๐ โรงเรียน แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่ประการใด และจากการสอบถามครูและ นักเรียนที่ได้รับแท็บเล็ตโดยรวมแล้ว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในระดับหนึ่ง ทั้งนี้จะได้ให้ สพฐ.สุ่มสำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป รวมถึงจะได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อแท็บ เล็ตในปีงบประมาณนี้ต่อไป ส่วนขยะแท็บเล็ตนั้นได้มีกระบวนการจัดการขยะพิษรองรับอยู่แล้ว ส่วนการใช้ ประโยชน์จากแท็บเล็ตนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกระดานชนวนแล้วถือว่าแท็บเล็ตมีประโยชน์มากกว่ากระดาน ชนวน ซึ่งทั่วโลกพิสูจน์มาแล้ว

กระทู้ถามสด เรื่อง การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ ตั้งถามโดย ส.ส.ชาติา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดอุทัยธานี ได้ถามเกี่ยวกับการดำเนินการของกรม ทรัพยากรน้ำ และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไฟป่า โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า มีข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ไฟป่าบาง คนใช้รถหลวงบรรทุกไม้เถื่อนไปไว้ที่บ้าน และกรณีมีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจึงขอ สอบถามว่ารัฐมนตรีได้รับรายงานหรือไม่ และจะดำเนินการอย่างไร

นายวิเชษฐ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ ชี้แจงว่าได้เคยให้นโยบายไว้หลายประการ และเคยได้รับรายงานกรณี เจ้าหน้าที่ไฟป่าตามที่ตั้งกระทู้กล่าวถึง ซึ่งรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ขออนุญาตขอเศษไม้มาใช้ประโยชน์จริง ซึ่งรัฐจะได้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนการทำงานของกรมทรัพยากรน้ำนั้นได้ให้นโยบายไปแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนของ งบประมาณจะต้องโปร่งใส โดยหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งจะได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ โดยเฉพาะการทำงานจะต้องพัฒนาไปในแนวทางที่ดีและตอบสนองต่อประชาชน และ ขณะนี้ได้ย้ายเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบออกจากพื้นที่แล้ว ส่วนการดูแลรักษาป่าห้วย ขาแข้งนั้นได้สั่งให้ติดกล้องวงจรปิด เพื่อเก็บข้อมูลในการดูแลและกำลังจะมีโครงการข้าวแลกอาวุธรวมทั้งทำ โครงการประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่อีกทั้งจะขึ้นเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รักษาป่าไม้เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจให้แก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้ว

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ของบประมาณก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบคลองซอย พื้นที่ตำบล หนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งถามโดย ส.ส.ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี โดยกล่าวว่า

ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ยัง มีพื้นที่ทำนาที่ยังขาดน้ำในการทำนาหลายพันไร่ แม้ว่าที่นาของเกษตรกรจะอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำในโครงการ ชลประทานเมืองกาญจนบุรี – พนมทวน ก็ตาม หากได้รับการพัฒนาระบบสูบน้ำและระบบคลองซอยจะ สามารถทำให้เกษตรกรสามารถทำนาได้โดยไม่ต้องรอน้ำฝน ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้พ่ ่้องเกษตรกรเหล่านี้ มีรายได้จากการประกอบอาชีพทำนาได้เป็นปกติ จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการ ก่อสร้างระบบสูบน้ำ และระบบคลองซอยในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ และจะดำเนินการเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

๒. หากรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ตามข้อ ๑ ดังกล่าวข้างต้น เพราะเหตุใด ขอทราบ รายละเอียด

รมต. ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงว่ากรมชลประทานได้มอบหมายให้ชลประทานกาญจนบุรีไปตรวจสอบระบบสูบน้ำแล้วพบว่าจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซึ่งจะต้องพิจารณาสำรวจออกแบบก่อนที่จะนำเข้าแผนตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินการของงบประมาณในปี 2558 ต่อไป และจะได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรโดยเร็ว

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อครักษ์ ณ ตำบลทรายมูล อำเภออครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งถามโดย ส.ส.เยาวนิตย์ เพียงเกษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์อครักษ์ ได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้หยุดลงในขั้นตอน “อนุญาโตตุลาการ” จนถึงขณะนี้ผ่านมา ๑๘ ปี ล่วงเลยมาหลายรัฐบาลแล้วก็ไม่ชี้ขาดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการนำเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์มาพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยเฉพาะการมีศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ที่ทันสมัยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศสามารถพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขยายศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอเรียนถามว่า

๑. เรื่องสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งใหม่ ณ อำเภออครักษ์ จังหวัดนครนายก กับบริษัท General Atomics (GA) จำกัด มีความคืบหน้าอย่างไร ขอทราบรายละเอียด
๒. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยหรือไม่ อย่างไร เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด
๓. ถ้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ดำเนินการทางศาลและก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย จะมีวิธีแก้ไขปัญหาการพัฒนาการวิจัยนิวเคลียร์ที่ทันสมัยอย่างไร เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ขอทราบรายละเอียด

รมต.พีรพันธุ์ พาลุสุข รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยซึ่งใช้งานในองค์การปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ถึงจะมีอายุการใช้งานมานานแต่ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ช่วยรักษาโรค เป็นต้น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้มีโครงการจะติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ในปี ๒๕๔๐ ขณะที่ดำเนินการนั้นบริษัทไม่สามารถติดตั้งได้ตามกำหนดสัญญา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงขอยกเลิกสัญญา และในปี ๒๕๔๙ ได้มีการก่อตั้งสำนักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติขึ้น ซึ่งได้ร่วมเจรจากับบริษัทที่มาติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู และจากการที่เรื่องดังกล่าวมีความยืดเยื้อมานานทำให้ราคาเครื่องปฏิกรณ์สูงขึ้นทำให้ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลก่อนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในราคาที่สูงกว่าเดิม และขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการสอบถามประชาชนว่าจะเห็นด้วยกับการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยหรือไม่ และจะดำเนินการออกกฎหมายว่าด้วยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยด้วย โดยให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำการศึกษาความเป็นไปได้ให้แล้วเสร็จก่อนการดำเนินการใด ๆ ต่อไป

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ขอให้ทบทวนและแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ใช้ในปัจจุบัน ตั้งถามโดย **ส.ส.สุพจน์ ธรรมเพชร** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง ด้วยได้รับการร้องเรียนจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงว่าอัตราค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นอัตราที่ต่ำมากไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากภาวะปัจจุบันด้านการผลิตทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ มีต้นทุน

การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นแต่การกำหนดเกณฑ์และอัตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งกรณีพิเศษ และกรณีฉุกเฉินที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ได้มีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนั้น จึงขอให้รัฐมนตรียืนยันการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ โดยขอให้ชี้แจงหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง มีความคุ้มค่าหรือคุ้มทุนต่อเกษตรกรหรือไม่

รต.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.กระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า จะได้มอบเอกสารหลักเกณฑ์และระเบียบให้ผู้ตั้งกระทู้ถาม ทั้งนี้รัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละ ๓๓,๐๐๐ บาท ข้าวที่เสียหายไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท พืชสวนไร่ละ ๑,๖๘๐ บาท ประมงไม่เกิน ๕ ไร่จะได้รับ ๑๐,๙๒๐ บาท และปศุสัตว์ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้พิจารณาประเมินตามความเป็นจริง

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การปรับปรุงถนนเส้นทางสาย ๔๑๒๒ บ้านคลองหมวย-อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอป่าบอน ตั้งถามโดย ส.ส.นริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ด้วยถนนเส้นทางสาย ๔๑๒๒ จากบ้านคลองหมวย อำเภอศรีนครินทร์ -อำเภอป่าบอน มีความคับแคบ ขรุขระทรุดโทรม และมีการจราจรหนาแน่น ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรขนส่งได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เดินทางไปมาระหว่างกันและเป็นเส้นทางหลักของเกษตรกรที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ของอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง อีกทั้งยังสามารถเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้ด้วย นอกจากนี้ ถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนใช้เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง อาทิเช่น น้ำตกไพรวัลย์ น้ำตกมโนราห์ น้ำตกหม่อมจ้อย น้ำตกโดนแพรทอง เขาเจ็ดยอด เป็นต้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลทราบถึงปัญหาดังกล่าวหรือไม่ และรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของถนนเส้นทางสาย ๔๑๒๒ บ้านคลองหมวย อำเภอศรีนครินทร์-อำเภอป่าบอน อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. หากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้เมื่อใด อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

พลเอกพลฉัตร สุวรรณทิต รมช.คมนาคม ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลถนนหลวงทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้สำรวจข้อมูลสภาพถนนและปริมาณการจราจรของถนนดังกล่าวแล้ว ส่วนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ชุมชนที่อยู่บนถนนเส้นทางดังกล่าวนั้นมีนโยบายที่จะขยายช่องจราจรเป็น ๔ ช่องทาง ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าวเป็นระยะ โดยสร้างไหล่ทางกว้างข้างละ ๒ เมตร ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ๓๔ ถึง กิโลเมตรที่ ๖๓ ได้ทำการเสริมถนนในช่วง กิโลเมตรที่ ๗๓ ขยายช่องจราจรช่วง กิโลเมตรที่ ๖๓ ถึงกิโลเมตรที่ ๗๔ และในปีนี้จะได้ทำการขยายช่องจราจรเป็นระยะต่อไป ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายนที่ผ่านมา และได้ย้าให้กรมทางหลวงทำการซ่อมบำรุงผิวหน้าช่องจราจร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอน และจะขยายไหล่ทางข้างละ ๒ เมตร ซึ่งจะได้จัดสรรงบประมาณให้ในปี ๒๕๕๘

เมื่อจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยขอปรึกษาให้นำเรื่อง ๒.๕๕ มาแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง ดังนั้นประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นำเรื่องขออนุญาตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสุรพล เกียรติไชยากร ในระหว่างสมัยประชุมออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๗๙ วรคสอง

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมในเรื่อง ๒.๑, ๒.๓ และ ๒.๕๐ ซึ่งเป็นรายงานและสรุปรายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๓ ประจำปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกสนใจอภิปรายหลายท่าน โดยมีประเด็นข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่หลากหลาย เช่น การเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ยังไม่พร้อมได้ใช้บริการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งธนาคาร ธนาคารมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการโอท็อป อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ AEC เป็นต้น จากนั้น ผู้แทนจากธนาคารได้ตอบชี้แจงว่าธนาคารให้ความสำคัญต่อ SME และโอท็อป โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการรองรับในการสนับสนุนทั้งด้านการเงินและฝึกทักษะในการส่งออก มีบริการหาข้อมูลผู้สนใจสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการส่งออก มีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน SME และโอท็อป ที่ต้องการส่งออก ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เตรียมตัวเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ หาช่องทางและโอกาสในการเปิดตลาดใน AEC บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ๕ แห่ง โดยให้บริการทางการค้ากับธนาคารที่เกี่ยวข้อง จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้ประกอบการ SME สมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งออกกว่า ๑,๐๐๐ ราย ส่วนสภาพการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในสถานะปกติ และจะได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงต่อไป จากนั้น **ร.ม.ต. ธนศักดิ์ เล็กอุทัย** **ร.ม.ช. กระทรวงการคลัง** ได้กล่าวตำหนิผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ไม่มาตอบชี้แจงต่อสมาชิก จากนั้นร.ม.ต. ธนศักดิ์ได้อธิบายถึงแผนการในการให้ธนาคารเป็นผู้ส่งเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เมื่อรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้วได้มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติม จนได้เวลาพอสมควร จากนั้นเป็นการรับทราบรายงานและสรุปรายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ ของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีสมาชิกสนใจอภิปรายพอสมควร โดยมีกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาตอบชี้แจง เมื่อเสร็จสิ้นการรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว จากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมเวลาประมาณ ๑๖.๑๗ น.

